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Yn Bresennol 
 

Y Cynghorydd W J Kendall - Maer/Cadeirydd 
 
H T Bennett A R Berrow F D Bletsoe S J Bletsoe 
JPD Blundell E L P Caparros N Clarke RJ Collins 
HJ David C Davies C L C Davies P Davies 
S Easterbrook M J Evans N Farr P Ford 
J Gebbie W R Goode RM Granville H Griffiths 
S J Griffiths D T Harrison M L Hughes D M Hughes 
RM James P W Jenkins M R John T Wood 
MJ Kearn M Lewis J Llewellyn-Hopkins RL Penhale-Thomas 
J E Pratt R J Smith JC Spanswick I M Spiller 
T Thomas G Walter A Wathan A Williams 
AJ Williams HM Williams I Williams MJ Williams 
R Williams E D Winstanley G Haines  

 
 

    
 
Swyddogion: 
 
Mark Galvin Uwch Swyddog y Gwasanaethau Democrataidd - Pwyllgorau 
Lindsay Harvey Cyfarwyddwr Corfforaethol Addysg a Chymorth i Deuluoedd  
Rachel Keepins Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd 
Carys Lord Prif Swyddog - Cyllid, Perfformiad a Newid 
Claire Marchant Cyfarwyddwr Corfforaethol y Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles 
Janine Nightingale Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedau  
Michael Pitman Swyddog Cymorth Technegol – Gwasanaethau Democrataidd 
Alex Rawlin Rheolwr Polisi Corfforaethol a Materion Cyhoeddus 
Mark Shephard Prif Weithredwr 
Kelly Watson Prif Swyddog y Gwasanaethau Rheoliadol, AD a Chyfreithiol 
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Datgan Buddiannau 
 
 

1. Ymddiheuriadau am Absenoldeb 
 

 

Penderfyniad a Wnaed   
 

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr M Jones a JH Tildesley.  

Dyddiad Gwneud y 
Penderfyniad 
 

Ddim yn berthnasol 

 
 

2. Datgan Buddiannau 
 

 

Penderfyniad a Wnaed   
 

Datganwyd y buddiannau canlynol:- 
 
Cynghorydd H Bennett – buddiannau personol yn eitem Agenda 4, fel cyflogwr BAVO ac eitem Agenda 7., 
fel aelod o Weithgor y Tasglu a sefydlwyd yn flaenorol mewn perthynas â'r mater hwn. 
 
Y Cynghorydd JP Blundell – buddiannau personol yn eitem Agenda 8., fel Llywodraethwr Awdurdod Lleol 
ysgol a grybwyllir yn yr adroddiad ac eitem Agenda 7., fel aelod o Weithgor y Tasglu a sefydlwyd yn 
flaenorol mewn perthynas â'r mater hwn. 
 
Cynghorydd E Winstanley – buddiannau personol yn eitem Agenda 7., fel aelod o Weithgor y Tasglu a 
sefydlwyd yn flaenorol mewn perthynas â'r mater hwn ac eitem Agenda 9., fel Llywodraethwr Ysgol a 
gweithiwr yn Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen. 
 
Cynghorydd M Evans – buddiant rhagfarnol yn eitem Agenda 7., fel aelod o Gyngor Tref Pencoed ac am 
iddi roi ei sylwadau ar gynigion yn ymwneud â'r eitem hon o'r blaen. 
 
Cynghorydd R Williams – buddiant rhagfarnol yn eitem Agenda 7, fel aelod o Gyngor Tref Pencoed a oedd 
hefyd wedi ymateb ar yr eitem mewn ymarfer ymgynghori blaenorol. 
   

Dyddiad Gwneud y 
Penderfyniad 
 

Ddim yn berthnasol 
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3. Cymeradwyo Cofnodion  
 

 

Penderfyniad a Wnaed   
 

PENDERFYNWYD:                           Cymeradwyo cofnodion y Cyngor ar 28 Chwefror 2024 fel rhai gwir a 
chywir. 

 

Dyddiad Gwneud y 
Penderfyniad 
 

17 Ebrill 2024. 

 
 

4. Cyflwyniad i'r Cyngor gan Gynrychiolwyr BAVO 
 

 

Penderfyniad a Wnaed   
 

Cyflwynodd y Prif Weithredwr adroddiad, a gyflwynodd gynrychiolwyr BAVO i roi cyflwyniad ar y gwaith y 
maent yn ei wneud. 
 
Cyflwynodd Ms Kay Baker, Rheolwr Gweithrediadau a Phartneriaethau, ei hun a'i chydweithwyr i'r 
cyfarfod. 
 
Amlygodd rôl BAVO ac amlinellodd rai ystadegau allweddol y sefydliad ar gyfer y flwyddyn ariannol 
ddiwethaf. 
 
Darparodd BAVO gefnogaeth a datblygiad mewn perthynas â'r trydydd sector, trwy ddarparu ystod eang o 
wasanaethau gwybodaeth, cyngor a chymorth am ddim a thrwy gynrychioli barn y sector i'r llywodraeth a 
llunwyr polisi. 
 
Dywedodd Ms Baker fod 482 o sefydliadau yn aelodau o BAVO a chafwyd ffrydiau ariannu ar gyfer BAVO 
gan Lywodraeth Cymru, CBSP a Bwrdd Iechyd Bro Morgannwg, yn ogystal â rhai llwybrau eraill o gyllid 
grant a chytundebau incwm neu lefel gwasanaeth a enillwyd. Yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf, 
cefnogodd BAVO 177 o unigolion a rhoi 68 o unigolion yn uniongyrchol i mewn i leoliadau gwaith. 
 
Bu 1,594 o ymholiadau cymorth yn cwmpasu 284 o sefydliadau o fewn y 12 mis diwethaf ac roedd 134 o 
wirfoddolwyr wedi derbyn hyfforddiant perthnasol. Roedd cyllid grant hefyd wedi'i ddarparu i sefydliadau 
allweddol drwy BAVO, gyda chymorth Porth Cyllido. 
 
Roedd BAVO hefyd wedi trefnu cyfres o rwydweithiau a fforymau, gyda'r nod o sefydlu trefniadau gweithio 



COUNCIL - WEDNESDAY, 17 APRIL 2024 

 

mewn partneriaeth gyda sefydliadau ac roedd 434 o bobl wedi cymryd rhan yn y rhain o fewn y cyfnod 
uchod. 
 
O ran Llywio Cymunedol, roedd BAVO wedi prosesu 477 o atgyfeiriadau y delir â hwy gan Lyw-wyr 
Cymunedol y sefydliad. 
 
Daeth y cyflwyniad i ben gyda Ms Baker yn dweud bod gan BAVO wefan hawdd ei defnyddio a oedd yn 
manylu ar system fapio ryngweithiol a dolenni i dudalennau allweddol, er enghraifft, Datblygu Cymunedol, 
cyfarwyddebau cyllido, cyfleoedd hyfforddi ar gael a gwybodaeth am wirfoddolwyr a oedd yn cynnwys 
gwybodaeth am recriwtio gwirfoddolwyr newydd. 
 
Roedd yr Aelodau'n canmol gwaith BAVO a'r cymorth y mae hyn yn ei roi i gymunedau yn gyffredinol ac yn 
fwy personol i bobl sy'n byw yn y cymunedau hynny. 
 
Cafodd Canolfannau Cymunedol gefnogaeth amhrisiadwy gan y sefydliad ac fe wnaeth aelod annog 
gweithio'n agosach yn y 3 phrif ardal yn y cymoedd, rhwng Llyw-wyr Cymunedol a Chydlynwyr Cymunedol, 
er mwyn cysylltu â'r un diben ag adrannau allweddol y Cyngor, er enghraifft gyda Thîm Cyflogadwyedd yr 
Awdurdod. 
 
Talodd Aelod deyrnged hefyd i BAVO yn cefnogi Caerau Menshed, er mwyn eu gwneud yn fwy cynaliadwy 
trwy gyllid a hyfforddiant mewn meysydd fel iechyd a diogelwch a chymorth cyntaf, a oedd yn eu galluogi i 
ddarparu gwasanaethau ychwanegol i'w haelodau. 
 
Gofynnodd Aelod a allai CBSP wneud unrhyw beth arall i gefnogi BAVO, yna dylent ymgysylltu ymhellach 
â'r Cyngor ynglŷn â hyn. 
 
Yn olaf, awgrymwyd y gallai BAVO geisio ymgysylltiad strategol pellach o bosibl gyda darparwyr eraill fel 
Halo ac Ymddiriedolaeth Awen. 
 
PENDERFYNWYD:                                                      Nodi’r adroddiad a'r cyflwyniad. 
      

Dyddiad Gwneud y 
Penderfyniad 
 

17 Ebrill 2024    

 
 

5. I dderbyn cyhoeddiadau gan:  
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Penderfyniad a Wnaed   
 

Derbyniwyd cyhoeddiadau gan y canlynol (dim penderfyniadau wedi’u gwneud):- 
 
• Y Maer 
• Dirprwy Arweinydd a’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd 
• Aelod Cabinet - Addysg 
• Aelod Cabinet – Newid Hinsawdd a'r Amgylchedd 
• Aelod Cabinet – Diogelu Cymunedol a Lles 
• Aelod Cabinet – Cyllid, Adnoddau a Chyfreithiol 
• Aelod Cabinet – Tai, Cynllunio ac Adfywio 
• Prif Weithredwr 
 

Dyddiad Gwneud y 
Penderfyniad 
 

Nid oes penderfyniad wedi'i wneud. 

 
 

6. Derbyn cyhoeddiadau gan yr Arweinydd 
 

 

Penderfyniad a Wnaed   
 

Derbyniodd y Cyngor gyhoeddiadau'r Arweinydd (ni wnaed penderfyniad). 

Dyddiad Gwneud y 
Penderfyniad 
 

Nid oes penderfyniad wedi'i wneud. 

 
 

7. Polisi Maint y Cyngor Tref a Chymuned Ebrill 2024 
 

 

Penderfyniad a Wnaed   
 

Cyflwynodd y Prif Weithredwr adroddiad, a'i ddiben oedd ystyried Polisi Maint y Cyngor Tref a Chymuned, 
er mwyn cynorthwyo gydag adolygu cynghorau tref a chymuned sydd ar y gweill ar hyn o bryd. 
 
Roedd Crynodeb Gweithredol yr adroddiad fel a ganlyn:- 
 

 Nododd Cylch Gorchwyl yr adolygiad o drefniadau cynghorau tref a chymuned, a gymeradwywyd 
gan y Cyngor ar 21 Mehefin 2023, nad oes o reidrwydd faint sefydlog delfrydol, ond y bydd angen i 
gyngor cymuned fod o faint digon mawr i'w wneud yn hyfyw fel uned weinyddol llywodraeth leol ac 
felly'n gallu cefnogi unrhyw gydweithio gyda'r Cyngor yn y dyfodol. 
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 Yn dilyn ymgynghoriad cychwynnol, byddai cael polisi clir ar faint cyngor cymuned yn cynorthwyo 
drafftio cynigion mewn cysylltiad â phanel yr Aelodau. 

 Mae rhywfaint o dystiolaeth o ddiffyg democratiaeth ym mhob un o'r cynghorau cymuned gyda llai 
na 5,000 o etholwyr, h.y. roedd pob ward heblaw un yn ddiwrthwynebiad yn yr Etholiadau Lleol ym 
mis Mai 2022. 

 Cynigir y dylid cael isafswm maint delfrydol o ran etholwyr er mwyn i gyngor cymuned fod oddeutu 
5,000 o etholwyr sydd â therfyn etholaethol uwch o gwmpas 10,000 o etholwyr, ac i gynghorau tref 
gael isafswm o etholwyr oddeutu 9,000 ond heb derfyn uchaf. 

 Efallai y bydd angen diddymu cynghorau cymuned presennol gyda niferoedd etholwyr llai a'u huno 
â chynghorau cymuned eraill, ond y bwriad bob amser fydd cynnal eu hunaniaeth o fewn y cyngor 
cymuned newydd mwy o faint. Bydd hyn yn cael ei gyflawni, cyn belled ag y bo'n ymarferol gwneud 
hynny, drwy gynnal eu ffiniau fel ward yn y cyngor cymuned newydd yn ogystal ag ystyried, mewn 
amgylchiadau eithriadol, gynyddu cynrychiolaeth y cyngor cymuned sydd wedi'i ddiddymu ar y 
cyngor newydd. 

 Efallai y bydd Cynghorau Cymuned sydd â nifer etholwyr sy'n fwy na'r uchafswm o etholwyr yn cael 
eu diddymu i greu 2 gyngor cymuned ar wahân newydd, ond bydd hyn yn cael ei gyflawni heb 
rannu'r wardiau presennol h.y. cynnal hunaniaeth bresennol wardiau unigol oddi wrth y cyngor 
gwreiddiol. 

 Wrth osod y gymhareb o gynghorwyr i etholwyr, cynigir defnyddio canllawiau Ysgol Busnes Aston a 
gyhoeddwyd ym 1992 i ddarparu lefel o hyblygrwydd wrth bennu'r cymarebau. 

 Ar ôl eu cymeradwyo, bydd y cynigion drafft ar gyfer trefniadau'r cynghorau tref a chymuned 
newydd o fis Mai 2027 yn mynd allan i ymgynghoriad. Yn dilyn cyfnod o ddadansoddi sylwadau a 
dderbyniwyd o'r ymgynghoriad, a fydd yn cael ei rannu gyda'r panel Aelod, bydd adroddiad ar y 
cynigion terfynol yn cael ei gyflwyno i'r Cyngor llawn. 

 
Gwnaeth yr Aelodau rai sylwadau ar yr adroddiad, gan gynnwys:- 
 

1. Mae angen ceisio barn cynghorau tref a chymuned ar gynigion yr adroddiad, yn ogystal ag 
adroddiad tebyg a gaiff ei gyflwyno i gyfarfod Fforwm Cynghorau Tref a Chymuned y Cyngor yn y 
dyfodol; 

2. Pam y dewisodd y Cyngor fodel Aston dros fodel Cymdeithas Genedlaethol y Cynghorwyr Lleol 
(gan fod yr olaf yn fympwyol); 

3. Roedd Aelod yn cefnogi'r terfyn isaf o ran maint ar gyfer cynghorau cymuned, ond nid oedd yn 
cefnogi terfyn maint uchaf ar gyfer y cyrff hyn, fel y cyfeirir ato yn yr adroddiad; 

4. A wnaeth cynigion yr adroddiad ystyried darpariaethau'r Cynllun Datblygu Lleol newydd, wrth 
ystyried datblygiadau preswyl newydd a gynigiwyd ledled ardaloedd o'r Fwrdeistref Sirol; 

5. Pan fydd y camau nesaf/olaf yn cael eu dilyn, ailedrychir ar braeseptau yn ardaloedd y Cyngor 
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Tref/Cymuned ar y cyd â hyn; 
6. Pam y gwahaniaethir rhwng cynghorau tref a chymuned o ystyried y gall rhai Cynghorau Cymuned 

fod yn fwy na Chynghorau Tref yn yr un ardal Bwrdeistref Sirol; 
7. Roedd yn bwysig i ardaloedd cymunedol llai gael 'lleisio' eu barn, ac nad yw hyn yn cael ei wanhau 

gan unrhyw osodiad terfyn is mewn rhai ardaloedd yn y dyfodol. 
 
Ar gyfer pwynt 3. uchod, cytunodd yr aelodau yn unfrydol fod hwn yn welliant i argymhelliad yr adroddiad. 
 
PENDERFYNWYD:                                Bod y Cyngor yn cymeradwyo’r polisi maint Cyngor Tref a 

Chymuned a nodir yn yr adroddiad a fydd yn ffurfio'r llinell sylfaen 
ar gyfer drafftio’r strwythur Cyngor Tref a Chymuned arfaethedig i 
fynd allan i ymgynghoriad, heb unrhyw lefelau maint uchaf ar gyfer 
Cynghorau Tref na Chynghorau Cymuned. 

 
 

Dyddiad Gwneud y 
Penderfyniad 
 

17 Ebrill 2024    

 
 

8. Rhaglen Moderneiddio Ysgolion - Ysgol Gyfun Bryntirion - Estyniad 
pedair ystafell ddosbarth, Gwaith Priffyrdd 
 

 

Penderfyniad a Wnaed   
 

Roedd adroddiad ar y cyd y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Addysg a Chymorth i Deuluoedd a'r Prif 
Swyddog – Cyllid, Tai a Newid mewn perthynas â'r mater uchod, yn gofyn am gymeradwyaeth y Cyngor i: 
 
• drosglwyddo £141k o gyllidebau cyfalaf y manylir arnynt yn yr adroddiad hwn at ddibenion teithio 

llesol/gwelliannau priffyrdd sy'n gysylltiedig â darparu bloc pedair ystafell ddosbarth yn Ysgol Gyfun 
Bryntirion; a 

 
• chynnwys cynllun ar gyfer teithio llesol/gwelliannau i'r briffordd mewn perthynas ag Ysgol Gyfun 

Bryntirion yn y rhaglen gyfalaf gyda chyllideb o £141k. 
 

            Cadarnhaodd yr adroddiad fod gwelliannau teithio llesol/priffyrdd yn amod o'r caniatâd cynllunio mewn 
perthynas â chynllun ar gyfer llety ychwanegol yn Ysgol Gyfun Bryntirion. 
  
 Cafodd cais am gyllid ar gyfer y gwaith hwn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru, fodd bynnag, roedd y cais yn 
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aflwyddiannus. O ganlyniad, bydd angen i'r awdurdod lleol ariannu'r gwaith fel y gellir defnyddio'r adeilad 
yn fuddiol. 
 
Ceisir cymeradwyaeth y Cyngor i drosglwyddo cyllidebau Moderneiddio Ysgolion o fewn y rhaglen gyfalaf 
at y diben hwn ac i gynnwys y gwelliannau teithio llesol / priffyrdd fel cynllun ar wahân yn y rhaglen gyfalaf. 
 
Gofynnodd yr Aelodau y cwestiynau isod ar yr adroddiad:- 
 

 Ceisiodd yr Aelod Cabinet - Addysg sicrwydd bod y 3 phrosiect y cyfeiriwyd atynt yn yr adroddiad 
bellach wedi'u cwblhau ac nad oedd angen gwario pellach felly i ymrwymo i'r prosiectau hyn. 
Cadarnhawyd mai dyma'r achos. 

 Gofynnodd Aelod am ddadansoddiad o'r costau ynghylch ffioedd proffesiynol yr aed iddynt ar gyfer 
y gwaith a chadarnhawyd y byddai hyn yn cael ei ddarparu i'r Aelod ac Aelodau eraill a oedd am 
dderbyn hyn, y tu allan i'r cyfarfod. 

 Rhoddodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Addysg a Chymorth i Deuluoedd wybodaeth ar gais 
Aelod am ddadansoddiad o'r gwaith a wnaed a oedd yn cyfateb i £141k ar gyfer Teithio 
Llesol/Gwella Priffyrdd, a oedd yn cynnwys nifer o gyrbau isel, gwaith palmant cyffyrddol a darparu 
arwyddion mewn nifer o leoliadau gerllaw Ysgol Gyfun Bryntirion 

 Cyfeiriodd Aelod at baragraff 3.2 o'r adroddiad, gan nodi bod teithio llesol a gwelliannau i'r briffordd 
yn amod cynllunio. Gofynnodd a oedd hyn wedi bod yn berthnasol i'r holl welliannau teithio llesol a 
phriffyrdd yn y gorffennol ac a fyddai hefyd yn berthnasol i unrhyw waith gwella ac ehangu ysgolion 
o'r fath yn y Fwrdeistref Sirol wrth symud ymlaen. 

 
PENDERFYNWYD:                                             Cymeradwyodd y Cyngor y canlynol:- 
 
• Trosglwyddo £141k o gyllidebau cyfalaf y manylir arnynt yn yr adroddiad hwn at ddibenion teithio 

llesol/gwelliannau priffyrdd sy'n gysylltiedig â darparu bloc pedair ystafell ddosbarth yn Ysgol Gyfun 
Bryntirion; a 

 
• Chynnwys cynllun ar gyfer teithio llesol/gwelliannau i'r briffordd mewn perthynas ag Ysgol Gyfun 

Bryntirion yn y Rhaglen Gyfalaf gyda chyllideb o £141k. 
 

Dyddiad Gwneud y 
Penderfyniad 
 

17 Ebrill 2024    
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9. Cynllun Cyflawni Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2024-2025 
 

 

Penderfyniad a Wnaed   
 

Cyflwynodd y Prif Swyddog – Cyfreithiol a Rheoliadol, AD a Pholisi Corfforaethol adroddiad, er mwyn 
cyflwyno Cynllun Cyflawni Cynllun Corfforaethol (CPDP) un flwyddyn arfaethedig ar gyfer 2024-25 i'r 
Cyngor ei gymeradwyo. 
 
I roi rhywfaint o gefndir, cadarnhaodd yr adroddiad fod gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 
(CBSP) Gynllun Corfforaethol lefel uchel, pum mlynedd ar hyn o bryd ar gyfer 2023-28. Cymerodd y 
Cyngor ddull newydd ar gyfer 2023-24 ac nid oedd yn cynnwys ymrwymiadau na dangosyddion 
perfformiad yn y Cynllun Corfforaethol. Yn hytrach, datblygodd y Cyngor gynllun cyflawni un flwyddyn fel y 
gallai fod yn fwy ystwyth a hyblyg i'r amgylchedd gweithredu sy'n newid. 
 
Dywedodd y rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus fod y Cyngor wedi cymeradwyo Strategaeth Ariannol 
Tymor Canolig 2024-25 i 2027-28 yn ei gyfarfod ar 28 Chwefror 2024, gan gynnwys cyllideb fanwl ar gyfer 
2024-25. Mae swyddogion y cyngor wedi defnyddio'r wybodaeth am y gyllideb i adolygu Cynllun Cyflawni'r 
Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2023-24 ac yn cynnig y Cynllun Cyflawni drafft ar gyfer 2024-25 yn Atodiad 1 
(i'r adroddiad). Roedd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol (COSC) wedi craffu ar y Cynllun 
ddwywaith, yn eu cyfarfodydd ar 30 Ionawr 2024 a 19 Mawrth 2024. 
 
Dywedodd yr Arweinydd fod yr eitem hon wedi cael ei hystyried gan y Cabinet ddoe ac awgrymwyd rhai 
newidiadau arfaethedig a fyddai'n cael eu hymgorffori yn nrafft terfynol y Cynllun Cyflawni. Ychwanegodd 
bod angen i'r Cynllun esblygu gydag amser, i adlewyrchu ac ystyried yr heriau presennol a'r dyfodol y bydd 
yr Awdurdod yn anochel yn eu hwynebu wrth symud ymlaen. 
 
Gofynnodd yr Aelodau y cwestiynau canlynol yr ymatebodd y Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus 
iddynt:- 
 

 Nodwyd bod 88 o Ddangosyddion Perfformiad wedi'u manylu yn y Cynllun – pa gamau fyddai'n 
cael eu cymryd er mwyn sicrhau bod y rhain i gyd yn fesuradwy ac ystyrlon o ran gwella 
darpariaeth gwasanaethau. Ystyriwyd hefyd mai un o nodau allweddol y Cynllun Corfforaethol a'i 
Gynllun Cyflawni ddylai fod i wneud ymgysylltiad ehangach a chynyddol â'r gymuned ac amrywiol 
grwpiau cynrychioliadol. Byddai hyn yn arwain at fwy o ymgysylltiad wedyn gyda defnyddwyr 
gwasanaeth; 

 Teimlai Aelod y gallai'r ddogfen fod yn symlach gan fod cryn dipyn o wybodaeth wahanol wedi'i 
chynnwys ynddi. Byddai hyn yn helpu i ganolbwyntio mwy ar y Cynllun a chyflawni ei ganlyniadau 
allweddol.   

 



COUNCIL - WEDNESDAY, 17 APRIL 2024 

 

PENDERFYNWYD:                                                          Y byddai’r Cyngor yn:- 
 
• Cymeradwyo'r Cynllun Cyflawni Cynllun Corfforaethol arfaethedig ar gyfer 2024-25 fel y nodir yn   

Atodiad 1. 
• Ystyried gwaith arfaethedig y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol i gefnogi'r Tîm Perfformiad 

Corfforaethol gan edrych ar y ffordd orau o fesur safbwyntiau defnyddwyr gwasanaeth fel rhan o 
fframwaith rheoli perfformiad y Cyngor. 

   

Dyddiad Gwneud y 
Penderfyniad 
 

17 Ebrill 2024    

 
 

10. Polisi’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd  
 

 

Penderfyniad a Wnaed   
 

Cyflwynodd Rheolwr y Grŵp, AD a Datblygu Sefydliadol adroddiad, a'i ddiben oedd ceisio cymeradwyaeth 
y Cyngor ar gyfer Polisi diwygiedig y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) o 1 Mai 2024. 
 
Atodwyd y Polisi DBS wedi'i ddiweddaru yn Atodiad 1 i'r adroddiad eglurhaol. 
 
Diweddarwyd y Polisi DBS i adlewyrchu mai dim ond bob tair blynedd y bydd ailwirio'n cael ei wneud ar 
gyfer gweithwyr sy'n cael eu llywodraethu gan Ddeddf Safonau Gofal 2000. 
 
Mae'r Polisi diwygiedig wedi'i rannu â Phenaethiaid Gwasanaeth, y Bwrdd Diogelu Corfforaethol a'r 
Undebau Llafur, cynghorodd y Swyddog. 
 
Nododd y Cyngor fod y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2024-25 i 2027-28 a gymeradwywyd gan y 
Cyngor ar 28 Chwefror 2024 yn cynnwys cynnig gostyngiad yn y gyllideb o £30,000 i'w gyflawni drwy 
ddiwygio Polisi Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd i ailwirio bob tair blynedd yn unig ar gyfer gweithwyr a 
lywodraethir gan Ddeddf Safonau Gofal 2000, nid ar gyfer pob gweithiwr sydd angen DBS (CEX10).  Bydd 
cymeradwyo'r Polisi DBS diwygiedig gan y Cyngor yn sicrhau bod y cynnig i leihau'r gyllideb yn cael ei 
gyflawni 
 
Gwnaeth yr Aelodau rai pwyntiau ar yr adroddiad, a oedd yn cynnwys y canlynol:- 
 

 Bod angen diwygio geiriad paragraff 2.5 yr adroddiad i adlewyrchu bod y Cyngor wedi mabwysiadu 
polisi ailwirio arfer gorau ar gyfer gweithwyr a lywodraethir gan Ddeddf Safonau Gofal 2000 bob tair 
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blynedd, yn hytrach na’r holl weithwyr fel y manylwyd yn ail ran y paragraff hwnnw. 
 
PENDERFYNWYD:                              Bod y Cyngor yn cymeradwyo’r Polisi DBS diwygiedig sydd 

ynghlwm yn Atodiad 1 yr adroddiad, yn weithredol o 1 Mai 2024. 
 

Dyddiad Gwneud y 
Penderfyniad 
 

17 Ebrill 2024    

 
 

11. Adroddiad Gwybodaeth i’w Nodi 
 

 

Penderfyniad a Wnaed   
 

Adroddodd y Prif Swyddog - Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoliadol, AD a Pholisi Corfforaethol ar yr 
Adroddiad Gwybodaeth a gyhoeddwyd ers cyfarfod diwethaf y Cyngor. 
 
PENDERFYNWYD:                              Bod y Cyngor yn cydnabod cyhoeddi'r ddogfen a restrir ym 

mharagraff 3.1 o'r adroddiad. 
 

Dyddiad Gwneud y 
Penderfyniad 
 

17 Ebrill 2024    

 
 

12. I dderbyn y cwestiynau canlynol gan: 
 

 

Penderfyniad a Wnaed   
 

      1. Y Cynghorydd T Thomas i'r Aelod Cabinet – Newid Hinsawdd a'r Amgylchedd (ymateb wedi’i 
ddosbarthu yn flaenorol i'r aelodau) 

            Gofynnwyd cwestiynau atodol gan y Cynghorydd Thomas a'r Cynghorydd P Davies. 
2.  Y Cynghorydd S Bletsoe i'r Aelod Cabinet – Tai, Cynllunio ac Adfywio (roedd yr ymateb wedi’i 

ddosbarthu flaenorol i aelodau). 
       Gofynnwyd cwestiynau atodol gan y Cynghorydd S Bletsoe a'r Cynghorydd M Williams. 
 

Dyddiad Gwneud y 
Penderfyniad 
 

Dim penderfyniad wedi'i wneud 
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13.  Hysbysiad o Gynnig wedi’i gynnig gan: 1) Y Cynghorydd Alex Williams 
a 2) Y Cynghorydd J Gebbie 
 

 

Penderfyniad a Wnaed   
 

1. Cafodd yr Hysbysiad o Gynnig a gynigiwyd gan y Cynghorydd Alex Williams ei dynnu'n ôl ar gais y 
Cynghorydd Williams, er mwyn gallu trafod yr Hysbysiad o Gynnig a gynigiwyd gan y Cynghorydd 
Jane Gebbie yn llawn.  

 
2.  Rhoddodd y Cynghorydd Gebbie, Dirprwy Arweinydd, gyflwyniad manwl o'r rhesymau dros ei 

Hysbysiad o Gynnig o'r enw Nodweddion Gwarchodedig ar gyfer Pobl â Phrofiad o Ofal, a 
ddangosir yn eitem Agenda 13 (2) ar yr Agenda heddiw. Ychwanegodd mai unigolion â phrofiad o 
ofal oedd y bobl fwyaf bregus mewn cymdeithas am nifer o resymau, gyda rhai ohonynt yn cael eu 
heffeithio gan eu profiadau gofal drwy gydol eu bywydau. 

 
Yn dilyn araith y Dirprwy Arweinydd yn esbonio pam ei bod o'r farn bod yr Hysbysiad o Gynnig mor 
bwysig ac y dylai gael ei gefnogi gan y Cyngor, cefnogodd Aelod y cynnig ac argymhellodd iddo 
gael ei anfon ymlaen at ein holl ddarparwyr gofal, yn enwedig o ystyried, pan mae pobl ifanc yn 
dod allan o amgylchedd gofal, yn aml iawn maen nhw’n gorfod cael eu lletya mewn llochesi 
digartrefedd a ddarperir gan ddarparwyr llety, p'un ai dros dro neu mewn lleoliad mwy lled-barhaol. 
 

            Roedd yr Aelod Cabinet dros Dai, Cynllunio ac Adfywio hefyd yn cefnogi'r Cynnig gan ychwanegu 
mai CBSP oedd yr ail Gyngor yng Nghymru oedd yn bwriadu mabwysiadu hyn. 

 
            Cadarnhaodd y Dirprwy Arweinydd fod yr Awdurdod yn ymdrechu i'n rhanddeiliaid a byddai hefyd 

yn cysylltu â Swyddogion, er mwyn gweld a ellid ei gynnwys yn ein Contract(au) Comisiynu. 
 
            Daeth yr Arweinydd â'r drafodaeth ar yr eitem i ben, drwy ddweud bod yr Hysbysiad o Gynnig yn 

adeiladu ar waith blaenorol Rhianta Corfforaethol Pwyllgor y Cabinet ac ychwanegodd ymhellach y 
byddai'r Cyngor yn gweithio gyda phartneriaid fel y Bwrdd Iechyd Cyhoeddus a'r Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol, er mwyn eu cynorthwyo i gyflawni'r agenda hon, yn ogystal ag annog 
sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus i ystyried mabwysiadu hyn hefyd. 

 
PENDERFYNWYD:                         Bod y Cyngor yn cefnogi'n unfrydol yr Hysbysiad o Gynnig a gynigiwyd 

gan y Dirprwy Arweinydd, ynghyd â'r cafeatau fel y manylir uchod.   
     

Dyddiad Gwneud y 
Penderfyniad 
 

17 Ebrill 2024    
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14. Eitemau Brys 
 

 

Penderfyniad a Wnaed   
 

Nid oedd unrhyw eitemau brys i’w trafod. 

Dyddiad Gwneud y 
Penderfyniad 
 

Dim penderfyniad wedi'i wneud 

 
 
 
 
I wylio trafodaeth bellach a gynhaliwyd ynghylch yr eitemau uchod, cliciwch ar y ddolen hon 
  

https://youtu.be/-fYNJMhJBtM

